

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 12909:2020

Xuất bản lần 1

**KIỂM DỊCH THỰC VẬT – HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ ÁP
DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TỔNG HỢP ĐỂ QUẢN LÝ NGUY
CƠ DỊCH HẠI ĐỐI VỚI THỰC VẬT ĐỂ GIEO TRỒNG**

*Phytosanitary measures – Guideline on determination and implementation of
integrated measures for pest risk management of plants for planting*

HÀ NỘI - 2020

Lời nói đầu

TCVN 12909:2020 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tài liệu kỹ thuật ISPM 36:2012, *Integrated measures for plants for planting*.

TCVN 12909:2020 do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Thực vật để gieo trồng là vật thể có nguy cơ nhiễm sinh vật gây hại cao hơn so với các loại vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khác. Các biện pháp quản lý tổng hợp được các Tổ chức Bảo vệ thực vật Quốc gia (NPPO) áp dụng để quản lý nguy cơ dịch hại đối với thực vật để gieo trồng như con đường lan truyền của sinh vật gây hại nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

Cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu xây dựng và thực hiện các biện pháp quản lý tổng hợp. Biện pháp tổng hợp gồm kế hoạch sản xuất, kiểm tra cây trồng, lưu giữ hồ sơ, các biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại và vệ sinh tại vùng hoặc cơ sở sản xuất. Trong trường hợp cần thiết, các yếu tố bổ sung bao gồm chương trình quản lý sinh vật gây hại, các nội dung đào tạo nhân viên kỹ thuật, đóng gói và vận chuyển, kiểm tra nội bộ và kiểm tra độc lập sẽ được áp dụng.

Nước xuất khẩu chính thức phê duyệt và giám sát các vùng trồng hoặc cơ sở sản xuất áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xác nhận lô thực vật để gieo trồng đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

Kiểm dịch thực vật – Hướng dẫn xác định và áp dụng các biện pháp tổng hợp để quản lý nguy cơ dịch hại đối với thực vật để gieo trồng

Phytosanitary measures – Guideline on determination and implementation of integrated measures for pest risk management of plants for planting

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này cung cấp các hướng dẫn xác định và áp dụng các biện pháp quản lý tổng hợp tại các vùng hoặc cơ sở sản xuất thực vật để gieo trồng (trừ hạt giống).

Tiêu chuẩn này cũng cung cấp các hướng dẫn giúp xác định và quản lý nguy cơ đối với các loài sinh vật gây hại có khả năng đi theo thực vật để gieo trồng.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 3937:2007, *Kiểm dịch thực vật - Thuật ngữ và định nghĩa*.

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 3937:2007 và các thuật ngữ, định nghĩa sau:

3.1

Sinh vật gây hại thuộc diện điều chỉnh (regulated pest)

Đối tượng kiểm dịch thực vật và/hoặc đối tượng phải kiểm soát.

3.2

Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (regulated articles)

Thực vật, phương tiện sản xuất, bảo quản, vận chuyển hoặc các vật thể khác có khả năng mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật.